

ชื่องานวิจัย การศึกษาความสามารถในการสวมเสื้อยืดคอกลม ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมการแต่งกาย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อผู้วิจัย นางสาวจินต์จุฑา เอี่ยมพินิจ

ตำแหน่ง ครูคศ.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

สถานที่ติดต่อ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 364 ถนนวันลูกเสือ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045-617401 , 081-9529118
E-mail: openup54@hotmail.com

ปีที่ทำวิจัย 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการสวมเสื้อยืดคอกลม ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมการแต่งกาย ก่อนและหลังการฝึกการแต่งกายโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมการแต่งกาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนอายุ 5 ปีที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งมีปัญหาในทักษะการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกาย ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับเตรียมความพร้อมห้องเรียน สติปัญญา 2

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1/2562 เลือกโดยวิธีเจาะจง (purposive sampling) จำนวน 1 คน ผู้วิจัยดำเนินการทดลองด้วยตนเองโดยทำการวิจัยเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันจันทร์และวันอังคาร จำนวน 30 นาที/คาบ รวมทั้งหมด 20 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ชุดฝึกกิจกรรมการแต่งกาย(การสวมเสื้อยืดคอกลม), แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกาย(การสวมเสื้อยืดคอกลม) สถิติในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ รูปแบบร้อยละ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแต่งกาย เรื่อง การสวมเสื้อยืดคอกลมของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้าน สติปัญญา ก่อนและหลังการฝึก โดยใช้สื่อการสอนชุดกิจกรรมการแต่งกาย และวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบร้อยละ ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อสื่อชุดกิจกรรมการแต่งกาย

ผลการวิจัย พบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแต่งกายของเด็กที่มีความบกพร่องทาง สติปัญญา เรื่อง การสวมเสื้อยืดคอกลม ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ก่อนการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการ แต่งกาย อยู่ในระดับปรับปรุง หลังจากการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการแต่งกายความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ด้านการแต่งกาย เรื่อง การสวมเสื้อยืดคอกลม ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาอยู่ใน ระดับ ดีมาก ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย เรื่อง การสวมเสื้อยืดคอกลม ได้ถูกต้องตามขั้นตอน และสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเกิดความปลอดภัยโดย ไม่เสี่ยงต่อการถูกละเมิด แสวงประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และทำให้ผู้เรียนไม่เป็นภาระต่อบุคคลอื่น